



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. แปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ ลดต้นทุน สร้างรายได้	เดลินิวส์
2. ชี้ออ่งเกษตร	แนวหน้า
3. คอสมันน์: จับประเด็น	ไทยรัฐ
4. เตรียมใช้งบปี 64 ทำสหกรณ์แก้มลิง	เดลินิวส์
5. 'มัญญา'ระดมถุงยังชีพส่ง3จ.ชายแดนใต้	เดลินิวส์
6. คอสมันน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
7. มีอบทวง5พัน ทบทวนสิทธิฉบับล้าน	เดลินิวส์
8. ทอ.ส่งเครื่องปั้นดินเผาขาวแลกปลา	ไทยโพสต์
9. 'มัญญา'ห่วงใยสมาชิกสหกรณ์3จว.ชายแดนใต้ เร่งมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์โควิด-19	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. เปิดแล้ว'ร้าน 8-19 สงขลา'	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : แปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ ลดต้นทุน สร้างรายได้

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 25758 หน้า : 19 (ขวา)



แปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ ลดต้นทุน สร้างรายได้

น.ส.พัชรีเย็ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ของสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท (สศท.7) เพื่อ

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ่อ้อยโรงงานอินทรีย์ในพื้นที่อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

ซึ่งเกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำอ้อยโรงงานแบบใช้สาร

เคมี เป็นการทำแบบอินทรีย์จนประสบผลสำเร็จ และ

ได้ร่วมกับโรงงานอ้อยและน้ำตาลกลุ่มวังขนาย ทำ

เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่ามีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวโน้มอัตราการเติบโตของ

ผู้บริโภค ที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและเลือก

บริโภคอาหารที่

ปลอดภัยมาก

ยิ่งขึ้น



จากการติดตามของ สศท.7 พบว่า เริ่มดำเนินการ

ตั้งแต่ปี 60 มีสมาชิกแปลงใหญ่ 30 ราย พื้นที่

ทั้งหมด 1,770.08 ไร่ ผลผลิตรวม 16,178.53 ตัน/ปี

ปีเพาะปลูก 62/63 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตจนถึง

เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 6,385 บาท/ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 10-15

ตัน/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 1,115 บาท/

ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 751 บาท/ตัน ซึ่งราคาขึ้น

อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ค่าความหวานอ้อย การ

กำหนดราคาอ้อยขึ้นต้น เป็นต้น โดยผลผลิตทั้งหมด

จำหน่ายให้กับโรงงานกลุ่มวังขนาย จ.ลพบุรี นำไป

แปรรูปเป็นน้ำตาลออร์แกนิกส่งจำหน่ายภายในประเทศ

ร้อยละ 75 ที่เหลือส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้

ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์

เยอรมนี ไครเอเชีย และนิวซีแลนด์

“ผลสำเร็จตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา แปลง

ใหญ่อ้อยโรงงานอินทรีย์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ ทั้ง

มาตรฐานของประชาคม

เศรษฐกิจยุโรป มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ของ

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

เกาหลี และแคนาดา จึง

เป็นเครื่องการันตีและ

สร้างความมั่นใจกับผู้

ค้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : แปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ ลดต้นทุน สร้างรายได้

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 25758 หน้า : 19 (ขวา)

และผู้บริโภคได้ว่า
ผลผลิตอ้อยโรงงาน
อินทรีย์ของเกษตรกรได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
สูง” น.ส.ทัศนีย์ กล่าว
ด้านนายชีวิต เม่ง
เอียด ผอ.ศกท.7 กล่าว
เพิ่มเติมว่า อ้อยโรงงาน
อินทรีย์ นับเป็นพืช

เศรษฐกิจที่มีอนาคตสดใส สามารถยกระดับรายได้
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร ซึ่งจากการพูดคุย
คุยกับนายจรูญ จิมบ้านเทิง ประธานแปลงใหญ่ ได้
บอกเล่าถึงผลสำเร็จว่าเดิมเกษตรกรปลูกอ้อยโรงงาน
แบบใช้สารเคมีแต่กลับพบปัญหาเรื่องพื้นที่ปลูก ดิน
เริ่มไม่มีคุณภาพ ดินเสียและแข็ง ปัญหาขาดแคลน
แรงงานรับจ้างฉีดยา รวมถึงเกษตรกรเริ่มมีสุขภาพ
ไม่ดี ตรวจพบสารพิษตกค้างในร่างกาย จึงปรับ
เปลี่ยนมาทำแปลงอ้อยเกษตรอินทรีย์ ถึงแม้ผลผลิต
ต่อไร่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี จะน้อยกว่าการปลูก
อ้อยโรงงานทั่วไป แต่เกษตรกรได้รับผลตอบแทน
สูงกว่าถึงร้อยละ 37 เนื่องจากต้นทุนการผลิตลดลง
เพราะไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมี ส่งผลให้คุณภาพของ
ดินดีขึ้น ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชลดลง ซึ่งในอนาคต
ทางกลุ่มมีแผนขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอีกประมาณ
2,000 ไร่ หากภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานแบบ
อินทรีย์ หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
จะช่วยลดปัญหาการขาดทุนในปีที่ราคาผลผลิตสินค้า
เกษตรตกต่ำ อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย
ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น สำหรับเกษตรกรหรือท่าน
ใดที่สนใจข้อมูลการผลิตสามารถสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ ศกท.7 โทร. 0-5640-5007-8 หรือ e-mail :
zone7@oae.go.th

ชี้ออกเกษตร

นอกจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ขณะนี้ เดือนเมษายนยังจัดได้ว่าเป็นเดือนแห่งความร้อน ที่สำคัญปีนี้ยังถือเป็นปีแห่งความแห้งแล้งอย่างหนักอีกปีหนึ่ง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไม่แพ้โรคระบาดเลยทีเดียวเพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในภาคเกษตร ฉะนั้น เกษตรกรไทยก็ต้องปรับตัวหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพืชที่ใช้น้ำมาก ซึ่งในเรื่องนี้กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งเป็นอย่างมาก เผยข้อมูลภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 40 ปี

และเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ได้ การสร้างการรับรู้ให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวิธีจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง นายอชวิชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งปีที่แล้วมีฝนตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปีที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6

มิลลิเมตร จะเห็นได้ว่าปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ำใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จำนวน 14 แห่ง เมื่อฝนตกน้อยน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีเหลือน้อยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการมาตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนแจ้งข่าวเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ำอย่างประหยัด ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวมาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปีนี้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบสถานการณ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะพืชที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกข้าวรอบที่ 2เกรงว่าจะขาดแคลนน้ำได้เนื่องจากใช้น้ำมาก ซึ่งปีนี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กำหนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพน้ำ มีแผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 21 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14238

Col.Inch: 63.03

Ad Value: 56,727

หัวข้อข่าว: ชี้ออกเกษตร

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 170,181

ศิลปิน: ชาว-ดำ

2 ทั้งประเทศจำนวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีที่ผ่านมาที่ได้กำหนดพื้นที่แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปัจจุบันภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44 ซึ่งขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563) สำหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมากอยู่ในเขตลุ่มเจ้าพระยามีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรือร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งน้ำให้ปลูกข้าว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานต้องทำงานหนักมากในปีนี้ 2) ถั่วเขียวและไม้ผล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจเสี่ยงน้ำเค็มรุกเข้าสวนสร้างความเสียหายใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นที่ใฝ่ระวัง 57,108 ไร่ แบ่งเป็น ถั่วเขียว 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรโดยให้คำแนะนำติดตามข้อมูลข่าวสารน้ำเค็ม ระมัดระวังเรื่องการปิดเปิดประตูน้ำเข้าพื้นที่สวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายน้ำของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ต้นพืช การสำรองแหล่งน้ำในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับระบบการผลักดันน้ำเค็มของระบบชลประทาน

นอกจากนี้ ยังมีการใฝ่ระวังป้องกันเชิงรุกในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่งได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะ

ให้ผลผลิต หากมีความเสี่ยงและตายจะทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสียโอกาสเรื่องรายได้ จึงได้สำรวจในพื้นที่จริงและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า จากพื้นที่ปลูก 2.68 ล้านไร่ มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ลำไย ส้มโอ ถั่วเขียว ถั่วลิสง เตยหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้ดำเนินการนำข้อมูลส่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าวพร้อมกับมีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 8 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศน้ำ ผลกระทบและความเสียหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทำรายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินสถานการณ์และการจัดการความเสี่ยงภัยแล้งในปี

และทั้งหมดนี้ก็เป็นความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ไม่แพ้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้กันเลยทีเดียว

จับประเด็น



จากการที่นางนฤมลภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

โดยแจ้งว่าหลังจากมีปริมาณฝนตกในช่วงวันที่ 14-18 เม.ย. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นรวม 7.1 ล้าน ลบ.ม. ถือเป็นสัญญาณที่ดี ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ยังมีความห่วงใยประชาชนอีกหลายจังหวัดที่ยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอื่นๆด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน

โดยเฉพาะจังหวัดที่ประกาศภัยแล้ง ทุกหน่วยงานต้องให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เข้าไปดูแลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ต่างๆ ขณะที่การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกรมชลประทานยังร่วมสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ

ปัญหาภัยแล้งเป็นอีกวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทุ่มสรรพกำลังเตรียมการรับมือ

ไม่ให้ภัยแล้งกลายเป็นปมซ้ำเติมปัญหาไวรัสโควิด.

เตรียมใช้งบปี 64 ทำสหกรณ์แก้มลิง

ที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนาย พิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารงาน สหกรณ์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ปลูกกว่า 4 แสนไร่ ซึ่งปีนี้ประสบภัยแล้ง ทำให้ลดลงประมาณร้อยละ 44 สมาชิกกว่า 9,200 คน พร้อมระบบการทำงานของโรงสี โรงอบ ลานตาก โรงบรรจุ และการรับซื้อข้าว

จากสมาชิก ในราคาตันละ 16,000 บาท การจำหน่ายข้าวบรรจุถุง กก.ละ 35 บาทขึ้นไป ซึ่งมีคำสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากทั้งข้าวหอมข้าวเหนียว ข้าวกล้อง โดยผู้บริหารสหกรณ์ขอให้รมช.เกษตรฯช่วยพิจารณางบประมาณดำเนินโครงการสหกรณ์แก้มลิง ชะลอผลผลิตข้าวของเกษตรกร

น.ส.มัญญา กล่าวว่า ระบบสหกรณ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสามารถขับเคลื่อนสินค้าเกษตรทุกชนิด ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้อย่างมากและทั่วถึง ตามพระราชประสงค์ของในหลวง ร.9 ทรงให้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้กับคนไทย ซึ่งเป็น

หลักการสำคัญของสหกรณ์ ทั้งนี้จะดูงบประมาณปี 64 มาช่วยสหกรณ์เป็นแก้มลิง ที่จะดูแลทั้งการตลาดและการผลิต ช่วยดึงราคาข้าวเปลือกให้กับชาวนาไม่ให้ราคาข้าวสารสูงเกินไปจนกระทบผู้บริโภค สำหรับงบปี 63 กระทรวงเกษตรฯถูกตัดงบประมาณ 10% มาใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรีให้ไปดูแลงานที่มีความสำคัญเพื่อให้ใช้เงินกู้ ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯจะรวบรวมแผนงานจากกรมต่าง ๆ เสนอนายกรัฐมนตรี ขอใช้งบกลางในเรื่องเร่งด่วน

“ในส่วนกรมที่ดินดูแล จะเสนอขอเงินในโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทำแหล่งน้ำให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์กว่า 1 หมื่นครัวเรือน โครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 7 พันกว่าราย โครงการครัวเกษตรกรจังหวัด นำไปสู่การแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรระหว่างจังหวัด และโครงการช่วยเหลือสหกรณ์ทำขนส่งผลไม้ มั่งคุด กับลำไย กระจายออกจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ นอกจากนี้ประสานให้กรมฝนหลวงฯ มาทำฝนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในสัปดาห์หน้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรขาดแคลนน้ำและลงมือเพาะปลูกได้ตามฤดูกาล” น.ส.มัญญา กล่าว.

'มัญญา'ระดมถุงยังชีพส่ง3จ.ชายแดนใต้

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด-19” โดยมีนายพิษณุ วัชรวิริยะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมพิธี ณ



ห้องประชุม 116 กระทรวงเกษตรฯ ถนนราชดำเนินนอก พร้อมถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่มารับมอบถุงยังชีพเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณด้วย

น.ส.มัญญา กล่าวหลังร่วมจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นต่อกรดำรงชีพ พร้อมผู้บริหารทั้ง 4 หน่วยงาน ว่าได้รับบริจาคเงินเดือนเพื่อจัดทำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค 4,000 ชุด ประกอบด้วย นม น้ำตาล เกลือ ปลากระป๋อง อินทผลัม น้ำหวาน มะพร้าวสำเร็จรูป และหมักกากอนามัย รวมทั้งข้าวสารขนาดถุงบรรจุ 5 กิโลกรัม รวม 20 ตัน ที่ได้รับบริจาคจากสหกรณ์การเกษตรทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด

สหกรณ์การเกษตรปักษ์ธงชัย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก และสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ จำกัด จังหวัดอุดรดิตต์ เพื่อนำไปแจกจ่ายและมอบให้กับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ใน 21 อำเภอ 110 หมู่บ้าน ภายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้รถกระจายถุงยังชีพไปยังหมู่บ้านที่ถูกปิดซึ่งได้กำหนดจุดแจกในแต่ละจังหวัดไว้ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรรักษันเกิด จำกัด จังหวัดนราธิวาส



สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม จำกัด จังหวัดปัตตานี และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) จังหวัดยะลา

น.ส.มัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนั้นจะได้นำไปมอบให้แก่อำเภอและผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อนำไปส่งมอบให้ถึงแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ขณะนี้ อีกทั้งในระหว่างวันที่ 24 หรือ 25 เม.ย. ถึงวันที่ 23 หรือ 24 พ.ค. ที่ใกล้จะถึงนี้ เป็นช่วงเวลาของเดือนรอมฎอน ซึ่งศาสนิกชนมุสลิมในศาสนาอิสลามจะถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน จึงนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่ง โอกาสนี้ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงบุคลากร



ทางการแพทย์ และพยาบาลในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน.

เกษตรวันนี้ประจำวัน 21 เมษายน พ.ศ. 2563..... ● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุ่มงบ 2 พันล้าน อุดมราคาทุ่ง ช่วยเกษตรกร 4,590 คน งดอุตสาหกรรมกุ้งทะเลให้ฟื้นจากวิกฤติ โควิด-19 โดยให้กรมประมง เร่งรักษาเสถียรภาพราคากุ้งปี 63 เพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมกุ้งทะเลจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้รักษาสถานการณ์การผลิตกุ้งทะเลและอาชีพของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้คงอยู่ได้อย่างมั่นคง และรักษาเสถียรภาพราคากุ้งทะเลให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล เป็นการช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ผู้ผลิตลูกพันธุ์ ผู้ค้าปัจจัยการผลิต ห้างเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผู้ส่งออก เป้าหมายปริมาณ

ผลผลิตกุ้งทะเลที่ห้องเย็นรับซื้อจากเกษตรกร 45,900 ตัน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 4,590 คน และจำนวนห้องเย็นและโรงงานแปรรูปที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 โรง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. 63 วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

..... ● แจ้งข่าวหน้าเกษตร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เปิดอีเมล agri@dailynews.co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655 ส่วนเมล LUKSANASAKR@DAILYNEWS.CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ..... ●



**เกษตร
วันนี้**

นายทะเลปลี



▲ จักทบทวน...นายธีระ เจียบุญหยอก หัวหน้าพรรคคนงานไทย ทำหนังสือยื่นให้รัฐบาลทบทวนวิธีจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นตัวแทนรับมอบเอกสาร ที่สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

มือบหวง5พัน ทบทวนสิทธิฉบับล้าน

ร้องขอให้รัฐจ่ายทุกคน วิษณุแจ่งเจ้าสัวักฤติ

ทบทวนสิทธิเงินเยียวยาโควิด-19 เดือนละ 5 พันวันแรกคนไม่ผ่านเกณฑ์แห่งลงทะเบียนเกือบ ล้าน ย้ำทบทวนได้รอบเดียว- ♦ อ่านต่อหน้า 11

ทวง 5 พัน □ ต่อจากหน้า 1

ไม่มีซ้ำสอง ศาลปกครองเปิดได้สวนปม ประชาชนถูกตัดสิทธิเงินเยียวยาอย่างระบบเอไอ มั่ว-ไม่ยุติธรรม วอนศาลมีคำสั่งให้รัฐจ่ายเยียวยาทุกคนและสั่งให้กระทรวงคลังปรับวิธีการลงทะเบียนใหม่ ขณะที่มือบหวงเงิน 5 พันยังบกร้องทุกข์ที่กระทรวงคลังเรียกร้องให้จ่ายทุกคนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องลงทะเบียน ด้านกระทรวงแรงงานจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนวัน

แรก 8 พันราย “วิษณุ” แจ่งแยกส่งจดหมาย ถึงบรรดาเจ้าสัวไม่ใช้การขอเงิน แต่เพื่อบูรณาการแผนการฟื้นฟูธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศ เน้นแก้ปัญหาการเลิกจ้างงาน สศช.ชงนายกฯไฟเขียวสารพัดข้อเสนอบอกขอจ่ายเยียวยาเกษตรกร 9 ล้านคนควรวีเอนละ 5,000 บาท 3 เดือนด้วย

♦ “วิษณุ” ย้ำไม่ได้ขอเงินเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง

จดหมายเปิดผนึกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะทำถึง 20 มหาเศรษฐีไทยเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยแก้ปัญหาการระบาดของวิกฤติไวรัส โควิด-19 ว่ายืนยันว่าไม่ใช้การขอเงินซึ่งจดหมายดังกล่าวทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ร่าง ตนไม่ได้ร่างเอง และไม่จำเป็นต้องนำเข้า ครม. เพราะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี ไม่เกี่ยวกับ ครม. เว้นแต่หากต้องการจะนำมาหารือใน ครม. ซึ่งในที่ประชุมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) วันนี้ไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตามมีสื่อเอาไปลงข่าวกันว่าตนบอกว่ามีเศรษฐี 20 ราย ซึ่งส่วนตัวตนไม่เคยพูดถึงจำนวนตัวเลขเลยและตนก็รู้ว่ามันไม่ใช่ 20 ราย

♦ เน้นแก้ปัญหาเลิกจ้าง

นางณฤต กัญญาสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การหารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อบูรณาการแผนการช่วยเหลือประชาชนร่วมกัน ในด้านการฟื้นฟูธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ที่สำคัญเพื่อให้เป็นการช่วยเหลือที่ถูกกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และทำอะไรที่จะให้เกิดการเลิกจ้างให้น้อยที่สุด เรื่องนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือ

กันในการดำเนินการและการแก้ปัญหาด้วยกันในทุกมิติ ยืนยันว่านายกฯ ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจทั้งรายเล็ก รายใหญ่ ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนที่จะได้มาร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจากความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

◆ จ่ายเยียวยาผู้ประกันตน

ม.ร.ว.จตุรนต์ ฉายแสง รมว.แรงงาน กล่าวว่ หลังจากได้ลงนามในกฎกระทรวงและประกาศราชกิจจานุเบกษา กรณีการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากโรคระบาดติดต่อกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 ซึ่งมีการประเมินว่าจะมีลูกจ้างผู้ประกันตนอยู่ในข่ายได้รับสิทธิ 11 ล้าน ทั้งนี้ คู่สมรสบิดจะต้องเป็นผู้ประกันตน ต้องไม่เลิกจ้าง หรือลาออกและไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง ซึ่งจะได้รับเงินร้อยละ 62 อย่างใดก็ตามกรณีนายจ้างลดวันทำงานและจ่ายค่าจ้างครึ่งหนึ่งจะไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิดังกล่าวนี้ โดยในวันแรก (20 เม.ย.63) ได้มีการจ่ายเงินงวดแรกให้กับผู้ประกันตนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว 8,000 ราย

◆ มีอบทวงคลังร้องทุกข์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันนี้เป็นวันที่เปิดให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิเฉพาะทางออนไลน์ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นวันแรก แต่พบว่ายังมีประชาชนเดินทางมาร้องทุกข์ถึงปัญหาการลงทะเบียน การถูกตัดสิทธิที่ไม่เป็นธรรมและการยกเลิกสิทธิโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่กระทรวงการคลัง โดยยื่นรออยู่รอบนอก เนื่องจากกระทรวงการคลังปิดประตูข่าออกทุกประตูอนุญาตให้เฉพาะข้าราชการเข้าออกได้เท่านั้น

◆ เรียกร้องแจกเงินทุกคน

ต่อมาภายหลัง เจียบุญหยอก หัวหน้าพรรคแรงงานไทย ได้ทำหนังสือให้รัฐบาลทบทวนวิธีจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน รว.คลังเป็นผู้แทนมารับเอกสาร ซึ่งมีเนื้อหาเรียกร้องให้ภาครัฐจ่ายเงินเยียวยากับประชาชนทุกคน ที่มีอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดธนาคารเท่านั้นรวมทั้งขอให้ทุกธนาคารจ่ายเงินทดลองไปก่อนเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อน ของประชาชน โดยสัปดาห์หน้าจะเดินทางมาคิดตามผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังอีกครั้ง

◆ ตัดสิทธิแล้ว10.6ล้านคน

นายลวรงค์ แสงสินทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทว่า กลุ่มผู้ผ่านตรวจฐานข้อมูลกรมการปกครองแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มผ่านเกณฑ์และได้รับเงินในสัปดาห์นี้ 4.2 ล้านคน วงเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่ม 6.3 ล้านคน ซึ่งได้ส่งเอกสารไปแล้ว ปัจจุบันมาให้ข้อมูลเพิ่ม 4.4 ล้านคน เหลืออีก 1.9 ล้านคน ยังไม่ตรวจสอบ ซึ่งกลุ่มนี้หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินทันทีที่ไม่ผ่านไปขอทบทวนสิทธิได้ และกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์มี 10.6 ล้านคน ได้ส่งเอกสารแล้ว 4.7 ล้านคน และจะส่งครบทั้งหมดในสัปดาห์นี้โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเพราะเป็นเกษตรกร 6 ล้านคน รองลงมาเป็นสมาชิกประกันสังคม 9 แสนคน นักศึกษา 7 แสนคน ขยายของออนไลน์ 4 แสนคน

◆ ทบทวนสิทธิวันแรกถือ

นายลวรงค์ กล่าวว่า การเปิดให้ทบทวนสิทธิวันแรก 20 เม.ย. 63 ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในหัวข้อ ยื่นทบทวนสิทธิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยอดถึงเที่ยงวันมีมาแล้ว 7.4 แสนคน โดยเปิดรับผ่านทางออนไลน์เท่านั้น และจะไปเปิดไปเรื่อย ๆ ยังไม่กำหนดปิด โดยขอให้เตรียมข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น อาชีพของผู้ลงทะเบียน สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตน และการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้เริ่มสัปดาห์นี้และจะทยอยโอนให้เงินได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า หากผ่านเกณฑ์ตรวจสอบถูกต้อง ซึ่งการทบทวนสิทธิจะทำได้ครั้งเดียวไม่มีทบทวนรอบสอง เพราะเมื่อลงพื้นที่สำรวจเจอตัวตนจริงก็ถือว่ามีความชัดเจนแล้ว

◆ รัฐบาลใช้เงินกู้ไปครึ่ง

ต่อมาเวลา 11.30 น. ตัวแทน ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติพัฒนา เดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพื่อยื่นหนังสือต่อ รว.คลังเรียกร้องให้ใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท อย่างโปร่งใสและรอบคอบพร้อมเสนอปรับวิธีการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยมีนายชาย

กฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างรอบคอบขอให้ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลสบายใจได้

◆ แนะนำปรับแผนแจกเงิน

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในตัวแทนยื่นหนังสือ เปิดเผยว่า ขอให้คลังปรับเงื่อนไข จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด 2 แนวทาง แนวทางแรกให้จ่ายเงิน 5,000 บาท ให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีเงินในบัญชีไม่เกิน 1 แสนบาท และอีกแนวทางคือการจ่ายเงินเยียวยาตามทะเบียนบ้าน 1 หมู่บ้าน แก่ 10 ล้านครัวเรือน ส่วนการเยียวยาเกษตรกรควรแจกให้ทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 หมื่นบาท จากเดิมที่จะช่วยเฉพาะเกษตรกรที่เดือดร้อนครัวเรือนละ 1.5 หมื่นบาท เพราะโควิดทำให้เดือดร้อนทุกคน โดยทั้ง 2 แนวทางใช้เงินไม่เกิน 6 แสนล้านบาท

◆ เด้งลดราคาสินค้าลด 2

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มอบหมายให้กรมการค้าภายในประสานงานกับผู้ผลิตสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้าในการลดราคาสินค้าลดที่ 2 เพื่อช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 คาดว่าจะมีสินค้าหลายรายการที่จะลดราคาลดที่ 2 ที่จะเริ่มภายในสัปดาห์นี้ หลังจากสินค้าลดแรกที่ลดราคาไปแล้วเมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยลดราคาตั้งแต่ 5-58% ใน 72 รายการ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี ส่วนลดที่ 2 จะเป็นสินค้าประเภทใดบ้าง คาดว่าในเร็ว ๆ นี้จะได้ข้อสรุป และกระทรวงพาณิชย์จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

◆ สศช.ชงข้อเสนอเอกชน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ได้สรุปข้อเสนอของภาคเอกชนทั้งหมด เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยแบ่งเป็นมาตรการที่ทำได้ทันที มาตรการที่ต้องหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน และมาตรการระยะยาว ซึ่ง สศช. จะรายงานให้ นายกรัฐมนตรีรับทราบในวันที่ 20

เม.ย.นี้ และน่าจะใกล้เคียงที่ประชุม ครม.วันที่ 21 เม.ย.นี้ต่อไป โดยเฉพาะมาตรการที่ทำได้ทันที

◆ เยียวยาเกษตรกรรพัน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่าได้เสนอมาตรการระยะสั้นเพื่อภาคเกษตร โดยขอให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตรฯ 8-9 ล้านคน ครึ่งเรือนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ซึ่งวงเงินช่วยเหลือไม่รวมมาตรการอื่น ๆ ที่รัฐบาลมาดูแลเกษตรกร เช่นโครงการประกันราคาสินค้าเกษตร และขอยกให้หักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางราชการระยะเวลา 1 ปี โดยรัฐบาลต้องชดเชยวงเงินให้ ส่วนมาตรการระยะยาวได้เสนอให้ ธ.ก.ส.ตั้งกองทุนร่วมทุนเกษตรกร 5 หมื่นล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

◆ เสนอทดลองเปิดห้างร้าน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เอกชนจะเสนอขายรัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้ พิจารณาการเปิดกิจการบางประเภทที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะทดลองทำ 2-3 จังหวัดที่ไม่มีความเสี่ยงก่อนยกเว้นกทม.ที่ยังมีความเสี่ยง แต่การจะเปิดได้นั้นจะต้องคุยกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าจะทำได้อย่างไรบ้างหรือมีมาตรการป้องกันอย่างไร เบื้องต้นกิจการที่เปิดได้ อาจเป็นร้านอาหารบางประเภท แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำของสาธารณสุขหรือร้านเสริมสวย ส่วนที่น่าจะเปิดได้ตอนนี้ คือ ส่วนสาธารณะ แต่ก็ต้องแนะนำผู้ไปออกกำลังกายด้วยว่าอย่าจับกลุ่มกันขอให้ เว้นระยะห่างกันไว้

◆ ศาลได้ส่วนปมตัดสิทธิ 5 พัน

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาลปกครอง นายอนุรักษ์ เจตวานิชย์ หรือฟอร์ดเส้นทางสีแดง ได้นำประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถูกปฏิเสธรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล เข้าได้ส่วนในคดีที่นายอนุรักษ์ ได้ยื่นฟ้องกระทรวงการคลังต่อศาลปกครองกลางเพื่อ

ขอให้มีคำสั่ง ให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท กับประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

◆ ให้เยียวยาประชาชนทุกคน

ภายหลังการได้ส่วนกว่า 2 ชั่วโมง นายอนุรักษ์ให้สัมภาษณ์ว่า ศาลให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดว่าประกอบอาชีพอะไร การลงทะเบียนเกิดปัญหาอย่างไร แต่เมื่อลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังได้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ ในการพิจารณารับรองผู้ลงทะเบียนแต่กลับถูกปฏิเสธจำนวนมาก เช่น อ้างว่าผู้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา เป็นเกษตรกร ทั้งที่ข้อเท็จจริง คนเหล่านั้นเคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รวมทั้งวิธีการลงทะเบียนมีความยุ่งยากบางคนไม่เข้าใจ ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลก็ควรที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมจึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนทุกคน และขอให้ศาลสั่งให้กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียน เป็นระบบคัดกรองอื่น เพราะระบบเอไอเป็นอุปสรรค ซึ่งศาลก็บอกว่าจะมีคำสั่งโดยเร็ว

◆ พบชร.แจกอาหารฟรี

นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ทางพรรคได้ดำเนินการจัดตั้งโรงทานขึ้น ที่ศูนย์ประชุมพรรคพลังประชารัฐ ถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน เริ่มตั้งแต่วันเดียวกันนี้เป็นต้นไป โดยจะทำอาหารแจกทุกวัน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน โดยการนำอาหารจะมีมาตรการป้องกันตามหลักที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) มีเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบตรวจวัดไข้ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งประชาชนต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน.

ทอ.ส่งเครื่องบินหนุนข้าวแลกปลา

หนุนข้าวแลกปลา

ทัพฟ้าหนุนแลกสินค้าสู่ภัยโควิด
กองทัพอากาศนำร่อง
ช่วยไทยต้านภัยโควิด-
19 ส่งเครื่องบินช่วย
ขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้า
ค้าระหว่างชุมชนไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ใน
โครงการ “ชนข้าวชาว
นาอีสานแลกปลาชาว
เลอันดามัน”

หน้า 2

ภูมิภาค ● กองทัพอากาศนำร่อง ชนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เริ่มนำร่องแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง “ชาวเลพังงา” ส่งปลาทะเลตากแห้ง 550 กก. สับปะรดภูเขา 3.2 ตัน ขึ้นเครื่องบินซี-130 แลกข้าวชาวนาอีสาน ชมรมประมงพื้นบ้านเกาะลิบง จ.ตรัง นำอาหารทะเลมาช่วยเหลือพี่น้องชาวล้ม 4 ภาค ซึ่งได้มอบข้าวสารให้ประมงพื้นบ้านเป็นการแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน กองทัพอากาศจัด

เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หรือซี-130 พร้อมกำลังพลสนับสนุนโครงการนำร่อง “ทัพฟ้าช่วยไทยต้านภัยโควิด-19 ชนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล” เพื่อช่วยเหลือชาวเลที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักให้เร็วที่สุด ด้วยการขนส่งข้าวสารจากจังหวัดยโสธร ไปแลกเปลี่ยนปลาแห้งที่จังหวัดภูเก็ต และนำปลาแห้งกลับไปส่งที่จังหวัดยโสธร เริ่มดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จะสร้างให้เกิดความปรองดองสามานฉันท์ของคนในชาติ

โดยมีพลอากาศโทตรีพล อ่องไพฑูริย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน กองทัพอากาศ, นายศักดิ์พงษ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ณ อาคารเอ็กซ์-เทอร์มินอล ท่าอากาศยานภูเก็ต จากนั้นเดินทางรับมอบข้าวสารและส่งมอบปลา ณ ลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมกันนี้ ทางจังหวัดพังงาเข้าร่วมในการส่งสินค้าเกษตรเป็นผลผลิตสับปะรดจำนวน 3.2 ตันในโครงการนี้ด้วย

พลอากาศโทตรีพลกล่าวว่า กองทัพอากาศได้รับการร้องขอจากมูลนิธิชุมชนไทย ในโครงการแลกเปลี่ยนอาหารแห้งบรรเทาความเดือดร้อนของชาวเลราไวที่ชายอาหารทะเลไม่ได้ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) จึงได้จัดอากาศยานพร้อมกำลังพลให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด เพื่อชนชาวหอมมะลิจากยโสธรแลกเปลี่ยนกับปลาตากแห้งของภูเก็ต เป็นโครงการนำร่องจุดประกายให้ชาวไทยที่มีสินค้าเกษตรนำแนวคิดนี้ไปขยายต่อในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

นายศักดิ์พงษ์กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากปัญหาที่ชาวเลชุมชนราไวยังคงสามารถออกเรือหาปลา แต่ขาดพื้นที่ทางการค้า มูลนิธิชุมชนไทย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้เห็นปัญหาส่วนร่วมกันของชาวเลราไว จึงได้หารือร่วมกับผู้นำชุมชนชาวเลทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น โดยชาวเลหลายพื้นที่ได้รวมกลุ่มในนามเครือข่ายชาวเลอันดามัน ระดมจัดทำปลาแห้งประมาณ 1,000 กิโลกรัม เน้นปลาพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก เช่น ปลาหูแดง ปลาหูแขก ปลาข้างเหลือง เป็นต้น เพื่อนำไปทำเป็นปลาเค็มตากแห้งถนอมอาหารสามารถเก็บไว้กินได้นาน

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตกล่าวว่า ส่วนจังหวัดยโสธรเครือข่ายชาวนาภาคอีสาน สมาคมชาวยโสธร ได้เห็นความเดือดร้อนของชาวเลในพื้นที่ต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และสตูล จึงประสานงานกันส่งมอบข้าวสาร จำนวน 9 ตัน หรือ 9,000 กิโลกรัม (บริจาด 2 ตัน) ให้แก่เครือข่ายชาวเลอันดามัน เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวเล ถือว่าเป็นการตั้งใจให้เป็นอย่างพหุที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนเวียนได้อีกครั้ง เป็นเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมด้วยการนำทรัพยากรที่มีมาแลกกันตามหลัก P2P-People to People และ Producer to Producer ทำให้เกิดการแก้ปัญหาปากท้อง และได้เห็นว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทำให้เราอยู่รอดแม้ในภาวะวิกฤติสังคมเองจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้

โครงการชนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ได้รับการสนับสนุนจากอากาศยานจากกองทัพอากาศที่เข้าร่วมเป็นภาคีการขนส่งจากภาคอีสานสู่ภาคใต้ โดยการประสานงานของมูลนิธิชุมชนไทย

“โครงการนี้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเล และภูเก็ต ในฐานะจังหวัดเจ้าภาพกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนแก่เครือข่ายชาวเลอันดามัน ด้วยการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการตลาดตามแนวทางดังกล่าวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยใช้แนวคิดนี้เป็นต้นแบบ และสามารถใช้เป็นต้น



กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียง C-130 พร้อมกำลังพลสนับสนุนโครงการขนข้าวชาวนาแลกลาชาวเล ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบในภาวะวิกฤติอื่นๆ ของประเทศได้ด้วย ทางจังหวัดภูเก็ตขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย" นายภัคพงศ์ศักดิ์กล่าว

ที่จังหวัดพังงา ร่วมบูรณาการโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่และชาวประมงพื้นบ้าน โดยนายโชติณรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย น.อ.อภิชาติ วรภมร รอง ผอ.รมน.พังงา, นายไมตรี จงไกรจักร ผจก.มูลนิธิชุมชนไท และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นำขบวนรถบรรทุกปลาทะเลตากแห้งและสับปะรดพันธุ์ภูงา ไปที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต เตรียมส่งขึ้นเครื่องบินซี-130 ของกองทัพอากาศที่นำข้าวสารจากเครือข่ายชาวนาจังหวัดโดยเฮลิคอปเตอร์แลกเปลี่ยนกับปลาทะเลตากแห้งของชาวเลในจังหวัดพังงาและภูเก็ต ตามโครงการข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล

สำหรับชาวเลในจังหวัดพังงาได้ส่งปลาทะเลตากแห้งน้ำหนัก 550 กิโลกรัม แลกกับข้าวสาร 2 ตัน และได้รับการบริจาคข้าวสารจากเครือข่ายชาวนาเพิ่มอีก 2 ตันมาให้พี่น้องชาวมอแกนบนเกาะสุรินทร์ สำหรับสับปะรดภูงา 3.2 ตัน ทางกองทัพอากาศได้ซื้อไปขายต่อในกรุงเทพฯ และอุบลราชธานี นอกจากนี้ ทางกองทัพอากาศร่วมกับกลุ่มคิงเพาเวอร์ ส่งถุงยังชีพมาช่วยชาวเกาะยาวอีกจำนวน 300 ชุด

ที่ริมถนนเลียบริมทางรถไฟ เขตเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง มูลนิธิอันดามัน และนายอิสมาแอล เบ็ญสะอาด กรรมการชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง นายรุ่งโรจน์ เบ็ญหมุด กรรมการชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง และนายปรีชา ชายทวย ประธานกลุ่ม

บ้านมั่นคงมดตะนอย พร้อมด้วยชาวประมงพื้นบ้านเกาะลิบง ได้นำอาหารทะเล เช่น ปู ปลาทู และปลาเค็ม มามอบให้กับพี่น้องชาวสลัม 4 ภาค ที่อาศัยอยู่บริเวณริมทางรถไฟ ประมาณ 25 ครัวเรือน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มีงานทำ ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทางรถไฟประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างกรีดยางพารา เมื่อรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศเคอร์ฟิว ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบไม่มีงานทำ ขาดแคลนรายได้

นายอิสมาแอลกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้เป็นอย่างมาก ชาวประมงจับสัตว์น้ำมาก็จำหน่ายได้ลำบาก เนื่องจากประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ชาวประมงก็เดือดร้อน ชมรมประมงเกาะลิบงจึงนำสัตว์น้ำที่จับมาได้นำมาแจกให้แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนสลัม 4 ภาค จังหวัดตรัง ได้รับผลกระทบอย่างมาก

ขณะที่นายนายนิธิป คงทอง จนท.มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เลขาสลัม 4 ภาค ซึ่งเดินทางมารับมอบ ได้นำข้าวสารมาเป็นของแลกเปลี่ยนให้กับชาวประมงจาก ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยหวังว่าสังคมที่เข้มแข็งคือ สังคมแห่งการแบ่งปันในยามทุกข์ยาก เป็นการช่วยสร้างรอยยิ้มในยามที่ทุกคนต่างอยู่ในสภาวะสิ้นหวัง โดยเครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ใช้แรงงาน เป็นแรงงานนอกระบบ รับจ้างรายวัน มีผู้เดือดร้อนทั้งหมด 490 ครัวเรือน จาก 11 ชุมชนใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ อ.ห้วยยอด และ อ.รัษฎา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการว่างงาน ไม่มีการจ้างแรงงาน ทำให้ขาดรายได้.

'มัญญา'ห่วงใยสมาชิกสหกรณ์3จว.ชายแดนใต้ เร่งมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์โควิด-19

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการ "ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด-19" พร้อมด้วยนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยัง จ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยมี ผวจ. รองผวจ. สหกรณ์จังหวัด ตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ที่มารับมอบถุงยังชีพและเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณ

รมช.เกษตรฯ พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 4 หน่วยงาน ร่วมกันจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งนางสาวมัญญาได้บริจาคเงินเดือน เพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4,000 ชุด ประกอบด้วยนม น้ำตาล เกลือ ปลากระป๋อง อินทผลัม น้ำหวานแบบมีกึ่งสำเร็จรูป และหน้ากากอนามัยรวมทั้งข้าวสารที่ได้รับบริจาคจากสหกรณ์การเกษตรทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์วิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์ปากช่องชัย จำกัด จ.นครราชสีมา สหกรณ์ฯ

พรหมพิราม จำกัด จ.พิษณุโลก และสหกรณ์ฯเมืองอุดรดิตต์ จำกัด จ.อุดรดิตต์ ขนาดถุงบรรจุ 5 กิโลกรัม รวม 20 ตัน เพื่อนำไปแจกจ่ายและมอบให้กับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดือดร้อน โดยจะมีรถกระจายถุงยังชีพไปยังหมู่บ้านที่ถูกปิดใน 21 อำเภอ 110 หมู่บ้านซึ่งกำหนดจุดแจกในแต่ละจังหวัดไว้ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร รักรับันเกิด จำกัด จ.นราธิวาส สหกรณ์อ้อมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัด จ.ปัตตานี และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ช.ก.ส. (สกต.) จ.ยะลา จากนั้น จะได้นำไปมอบให้นายอำเภอและผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อนำไปส่งมอบให้ถึงแต่ละหมู่บ้านต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 24 หรือ 25 เมษายน ถึงวันที่ 23 หรือ 24 พฤษภาคม 2563 นี้ เป็นเดือนรอมฎอน ซึ่งศาสนิกชนมุสลิมในศาสนาอิสลามจะถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน ซึ่ง รมช.เกษตรฯ ได้ส่งกำลังใจไปยังพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน.



เปิดแล้ว'ร้าน 8-19 สงขลา'

■ สื่อกกลางบริการสินค้าเกษตรปลอดเชื้อโควิด

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สวพ.8) ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งเรื่องสินค้าที่จำหน่ายได้น้อยลง เนื่องจากแหล่งซื้อขายปิดตัว ผู้บริโภคออกมาซื้อหาสินค้าน้อยลงเนื่องจากห่วงเกรงการจะได้รับเชื้อ สวพ.8 จึงได้จัดทำ "โครงการแหล่งผลิตพืชปลอดโควิด" มั่นใจ ปลอดภัย จากแหล่งผลิต ถึงโต๊ะอาหาร ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค ในการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนเกษตร ที่ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP กรมวิชาการเกษตร และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ผลิตปลอดโควิด โดยเน้นที่กลุ่มผู้บริโภคในตลาดเฉพาะ เช่น เริ่มจากส่วนราชการ หน่วยงาน เป็นอันดับแรก

โครงการเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน โดยจับมือกับ รพ.สต.ร่ำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนร่ำแดง และผู้บริโภคคือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานใน สวพ.8 กยท.สข ศกย.สข วิธีการ คือ สวพ. 8 สำรวจสินค้าเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จัดทำเมนูสินค้า เวียนเมนูให้ผู้บริโภคสั่งสินค้า ส่งออเดอร์สินค้าแก่เกษตรกรเพื่อจัดส่งสินค้า นำสินค้าส่งลูกค้าตามใบสั่ง และส่งเงินให้แก่เกษตรกร ดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานในรอบแรกมีลูกค้า 43 ออเดอร์ ยอดจำหน่ายเป็นเงิน 7 พันเศษ เกษตรกรผลิต 6 ราย นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ และผู้บริโภคได้สินค้าที่คุณภาพ และมาจากแหล่งปลอดโควิด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ง่ายต่อการสื่อสาร จึงได้ตั้งชื่อโครงการ เป็น "ร้าน 8-19" eight nineteen (8=สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร บริการประชาชน ห่วงใย ไม่ทิ้งกัน 19=covid19 สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19)